

สมณสาส์นเนื่องในวันสมโภชปีสกา

จากพระสังฆนายกเซอร์เกีย พระสังฆนายกแห่งสังคโปร์และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ถึงพระสังฆมนตรี บาทหลวง นักบวช และบรรดาคริสตศาสนิกชนออร์โธดอกซ์

ของเขตศาสนปกครองแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

พระคุณเจ้าที่น่านับถือ บรรดาคุณพ่อที่มีเกียรติ พี่น้องชายหญิงที่รักยิ่ง

พระคริสต์ทรงกลับคืนชีพแล้ว!

พื่อขอแสดงความยินดีต่อลูกๆทุกคนด้วยใจจริง ในวันสมโภชปีสกาที่ศักดิ์สิทธิ์ นำชื่นชมยินดี และความรอดพ้น ซึ่งเปิดประตูความเป็นอมตะสำหรับทุกคน

น้ำพุแห่งศรัทธามาถึงแล้ว ได้ขับไล่ความโศกเศร้าจากกิเลสตัณหาและพายุแห่งความคิดคำนึง (พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ในวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่ 2 หลังเทศกาลปีสกา) และส่องสว่างแก่เราด้วยความสว่างของการกลับคืนชีพ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราผู้ทรงรักสิ่งสร้างของพระองค์ยิ่งกว่าที่มารดารักบุตรของตน พระองค์เสด็จขึ้นไปบนกางเขนเพื่อเราและทรงพิชิตความตาย เพื่อให้ผู้ที่เชื่อในพระองค์ทุกคนจะได้เป็นทายาทแห่งชีวิตนิรันดร์ เมื่อเทียบกับพระพรที่พระคริสต์ทรงสัญญาไว้ เมื่อเทียบกับความสุขที่ได้อยู่กับพระองค์ ความโศกเศร้าและความกลัวทางโลก ปัญหาและการทดลองนั้นกลายเป็นสิ่งเล็กน้อยที่ไม่มีความสำคัญ ยิ่งกว่านั้นพระเจ้าทรงสถิตกับเราในทุกสถานการณ์

สิ่งใดที่จะทำให้ผู้เชื่อสุขใจได้มากกว่าการที่พวกเขาได้รู้ว่าพวกเขาเป็นลูกที่รักขององค์พระผู้เป็นเจ้าของ และพระหัตถ์ของพระบิดาก็เปิดต้อนรับพวกเขาเสมอ พระคริสต์ผู้ทรงถูกตรึงบนกางเขนและฟื้นคืนพระชนม์ไม่ได้อยู่ห่างไกลจากเรา ไม่เพียงแต่พระองค์ไม่เคยทอดทิ้งเราเท่านั้น แต่ยังทรงสร้างเราให้เป็นผู้มีส่วนร่วมในพระวรกายและพระโลหิตของพระองค์ วิหารของพระจิตศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งผู้ทำความชั่วทุกคนและกิเลสตัณหาทุกอย่างจะหนีจากเราไปราวกับหนีจากไฟ (คำภาวนาหลังรับศีลมหาสนิทของนักบุญสิเมโอน เมตาพราสตูล)

เราได้รับความรักอันบริบูรณ์จากพระเจ้า และเป็นหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ของเราที่จะแบ่งปันความรักนี้กับเพื่อนบ้านของเราและรับการนำทางจากความรักนี้ในชีวิตของเราเสมอ ให้ผู้เชื่อสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้าเมื่อมองมาที่เรา และผู้ที่ไม่เชื่อหันมาหาพระองค์โดยปรารถนาที่จะเป็นคนที่ร่าเริงและมีความสุขเช่นเดียวกับเราผู้เป็นคริสตชน

ขอให้พระผู้ช่วยให้รอดทรงประทานพลังทั้งทางวิญญาณและทางร่างกาย
สันติสุขและความชื่นชมยินดี ความเข้มแข็งทางวิญญาณและความเป็นอยู่ที่ดีทุกประการ
แก่พวกลูก ขอพระองค์ทรงเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่พวกลูก ในการทำงานและการ
ทำความดี เพื่อพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์จะได้รับการสรรเสริญตราบจนสิ้นยุค
อาเมน

พระสังฆนายกแห่งสิงคโปร์และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ผู้ปกครองนอกเขตศาสนปกครองแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้